
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2024, miðvikudaginn 16. október var haldinn 425. fundur samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 12-14 og hófst kl. 7:39. 
Mættir:  Þorvaldur Daníelsson formaður,  Kristín Thoroddsen Hafnarfirði, Elísabet Berglind 
Sveinsdóttir Kópavogi, Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi og Bjarni Theódór Bjarnason 
Garðabæ. Sævar Birgisson Mosfellsbæ sem tók sæti á fundinum með rafrænum hætti. 
Jafnframt: Andrés B Andreasen sem tók sæti á fundinum með rafrænum hætti. Magnús 
Árnason, , Eiríkur Björn Björgvinsson og Helga Björnsdóttir sem ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist: 
 

1. Lögð fram tillaga að gjaldskrá skíðasvæðanna 2025. 
 Samþykkt. 
 
2. Lögð fram fjárhagsáætlun skíðasvæðanna fyrir árið 2025. 
 Samþykkt. 
  

Fundi slitið kl. 08:36. 
 

Þorvaldur Daníelsson 
 

 Sævar Birgisson      Kristín Thoroddsen 
Elísabet Berglind Sveinsdóttir   Magnús Örn Guðmundsson 
Bjarni Theódór Bjarnason     

 


